

■ หนุน'รัฐบาล-กปปส.'ร่วมหาทางออก/หวังไว้มีอบทุกสี โพลล์ชี้'การเมืองป่วน'ทำปีใหม่ไม่คึกคัก

กรุงเทพโพลล์ เผยสำรวจปัญหาการเมืองกับปีใหม่เกินครึ่งเชื่อคึกคักน้อยลง ส่วนใหญ่มองความขัดแย้งทำลายอารมณ์ไปเที่ยวหวังให้ "รัฐ-กปปส." หาทางออกร่วมกัน เป็นของขวัญปีใหม่ เชื่อ 7 วันอันตราย ยอดอุบัติเหตุไม่ลดลง พรปีใหม่ฝันให้สามัคคีเพื่อความสงบ

กทม. : วันที่ 25 ธ.ค.ศูนย์วิจัยมหาวิทาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) เผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง "ปัญหาการเมืองกับอารมณ์ของคนกรุงต่อการท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่" โดยเก็บข้อมูลกับประชาชน ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปในช่วงวันที่ 6-9 ธันวาคมที่ผ่านมา ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 1,187 คน พบว่าคนกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่ร้อยละ 51.4 เห็นว่าเทศกาลปีใหม่นี้จะคึกคักน้อยกว่าปีที่ผ่านมา ขณะที่ร้อยละ 26.4 เห็นว่าจะคึกคักพอๆ กับปีที่ผ่านมา และร้อยละ 17.2 เห็นว่าจะซึ่มๆ ไม่คึกคัก มีเพียงร้อยละ 5.1 ที่เห็นว่าจะคึกคักมากกว่าปีที่ผ่านมา

เมื่อถามว่าความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างรัฐบาลและมือผู้ชุมนุมจะทำลายบรรยากาศการท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่ในแง่ใดมากที่สุด ร้อยละ 39.8 บอกว่าจะกระทบในแง่อารมณ์และความรู้สึกต่อการไปท่องเที่ยว ร้อยละ 25.9 บอกว่าจะกระทบในแง่การเดินทาง และร้อยละ 12.3 บอกว่าจะกระทบในแง่ของการใช้จ่ายใช้สอย ซึ่งเป็นสัดส่วนที่เท่ากับที่บอกว่าจะกระทบในแง่การยกเลิกจัดกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ

นอกจากนี้ เมื่อถามความคิดเห็นต่อสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อแผนท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่หรือไม่ ส่วนใหญ่ร้อยละ 56.6 เห็นว่าจะส่งผลต่อแผนการท่องเที่ยว ขณะที่ร้อยละ 26.2 ไม่ส่งผลยังคงแผนเดิม และร้อยละ 17.2 ไม่มีแผนไปท่องเที่ยวอยู่แล้ว โดยในจำนวนผู้ที่เห็นว่าส่งผลกระทบ ร้อยละ

32.7 บอกว่าทำให้ต้องคอยติดตามสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา เลยวางแผนท่องเที่ยวไม่ได้ ขณะที่ร้อยละ 13.6 ทำให้ต้องเปลี่ยนแผนการไปท่องเที่ยว และร้อยละ 10.3 ทำให้ต้องยกเลิกแผนการไปท่องเที่ยว

ส่วนความคิดเห็นต่อคำถามที่ว่า "อยากให้ผู้ชุมนุมและรัฐบาลทำอะไร เพื่อส่งเสริมบรรยากาศการท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่มากที่สุด" ร้อยละ 69.1 ต้องการให้กปปส.กับรัฐบาลรีบหาทางออกร่วมกันเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน ขณะที่ร้อยละ 11.9 ต้องการให้ทั้งสองฝ่ายอดทนต่อการยั่วยุ/ไม่ใช้ความรุนแรง และร้อยละ 10.4 ต้องการให้ กปปส. หยุดชุมนุมชั่วคราวในช่วงเทศกาลปีใหม่

สำหรับสถานที่ที่ตั้งใจจะไปนับถอยหลัง (เคานต์ดาวน์) เข้าสู่ปีใหม่ 2557 มากที่สุด ร้อยละ 62.6 จะเคานต์ดาวน์ที่บ้านกับครอบครัว ร้อยละ 10.8 จะเคานต์ดาวน์ตามดอยและภูต่างๆ ทางภาคเหนือและอีสาน เช่น ที่จ.เชียงใหม่ จ.เลย ฯลฯ และร้อยละ 10.3 จะเคานต์ดาวน์ด้วยการสวดมนต์ข้ามปีตามวัดต่างๆ

ด้านความเชื่อมั่นต่อการณรงค์ 7 วันอันตรายของรัฐบาลว่าจะช่วยลดอุบัติเหตุและการเสียชีวิตให้น้อยกว่าปีที่ผ่านมาได้มากน้อยเพียงใด ร้อยละ 57.8 เชื่อว่าจำนวนการเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตจะพอๆ กับปีที่ผ่านมา ร้อยละ 28.0 เชื่อว่าจะน้อยกว่าปีที่ผ่านมา ขณะที่ร้อยละ 14.2 เชื่อว่าจะมากกว่าปีที่ผ่านมา

สุดท้ายเมื่อถามถึงพรปีใหม่ที่ยากขอให้ประเทศไทยประสบพบเจอในปี พ.ศ. 2557 คือ ขอให้ไม่มีมีอบของทุกสีอีกต่อไป คนไทยสามัคคี บ้านเมืองสงบสุข (ร้อยละ 70.5) รองลงมาคือ ขอให้ประเทศไทยเจริญก้าวหน้า มีการพัฒนาขึ้น มีเศรษฐกิจที่ดีขึ้น กว่าปีที่ผ่านมา (ร้อยละ 13.0) และขอให้มีการเมืองที่ดี รัฐบาลใหม่ที่มั่นคงซื่อสัตย์ ไม่ทุจริตคอร์รัปชัน (ร้อยละ 9.3)